

Số: /BC-UBND

Thanh Đông, ngày tháng năm 2024

**BÁO CÁO**  
**Đánh giá việc thực hiện Tổng kết nhiệm kỳ 2019-2024**  
**của các Trưởng ấp trên địa bàn xã Thạnh Đông**

Thực hiện theo Hướng dẫn 2023/HD-UBND ngày 05/7/2024 của UBND tỉnh Tây Ninh về quy trình bầu cử Trưởng ấp, ấp nhiệm kỳ 2024-2029 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Ủy ban nhân dân xã Thạnh Đông báo cáo đánh giá việc thực hiện Tổng kết nhiệm kỳ 2019-2024 của các Trưởng ấp trên địa bàn xã cụ thể như sau:

**I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

Xã Thạnh Đông nằm ở phía bắc tỉnh Tây Ninh, phía Tây huyện Tân Châu; Phía Bắc giáp với xã Tân Hiệp; Phía Đông giáp với Thị trấn Tân Châu; Phía Tây giáp với xã Thạnh Bình (Tân Biên); Phía Nam giáp xã Tân Phú, có tổng diện tích tự nhiên 4063,96 ha, trong đó diện tích nông nghiệp 3617,96 ha (chiếm 89.02% diện tích tự nhiên); đất phi nông nghiệp là: 446 ha.

Dân số toàn xã là 10.095 người với 2.880 hộ, mật độ dân số 248,4 người/km<sup>2</sup>, cơ cấu dân số trẻ, số người trong độ tuổi lao động chiếm 65%. Xã có 05 ấp: Thạnh Quới, Thạnh Hiệp, Thạnh Hòa, Thạnh Hưng, Thạnh Nghĩa và 62 tổ tự quản. Dân cư trên địa bàn chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi với 80% dân số, còn lại một số ít sinh sống bằng nghề sản xuất công nghiệp, dịch vụ và buôn bán nhỏ lẻ. Người dân luôn tin tưởng vào đường lối, sự lãnh đạo của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, luôn đồng hành cùng địa phương trong thực hiện phát triển kinh tế, văn hóa xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng.

Trong thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, các ấp luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và các nhiệm vụ chính trị do Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã giao. Giữ vững danh hiệu “Ấp văn hóa” nhiều năm liên tục. Các hoạt động hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân được các ấp quan tâm triển khai hiệu quả. Đời sống của Nhân dân của các ấp ngày càng ổn định và nâng cao.

**1. Thuận lợi**

Trong nhiệm kỳ 2019-2024 được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, UBND và cấp ủy chi bộ đã tạo điều kiện thuận lợi để các Trưởng ấp phát huy năng lực, góp phần cho ấp trên địa bàn ngày càng ổn định và phát triển. Các ấp quan tâm thực hiện các chủ trương vận động nhân dân đầu tư phát triển kinh tế, giữ vững quốc phòng an ninh. Đời sống nhân dân trong ấp ngày càng được cải thiện, mức sống ngày càng được nâng cao. Nhân dân luôn tin tưởng vào sự

lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý, điều hành của chính quyền địa phương, bên cạnh đó Trưởng ấp luôn tích cực vận động nhân dân và tham gia hưởng ứng nhiệt tình các phong trào địa phương phát động.

## **2. Khó khăn**

Các phong trào thi đua của địa phương tại các ấp có lúc chưa được thường xuyên. Các chi, tổ hội sinh hoạt chưa đồng đều, hình thức tuyên truyền chưa đa dạng, nội dung sinh hoạt chưa được phong phú nên chưa thu hút được hội viên tham gia.

Một bộ phận nhân dân chưa quan tâm đến việc phát huy quyền làm chủ của mình, chưa tích cực tham gia vào việc thực hiện quyền công dân; tình hình dịch bệnh Covid 19, lạm phát kinh tế ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và việc làm của nhân dân, trình độ dân trí không đồng đều..., đã ảnh hưởng không ít đến hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của địa phương.

## **II. VỀ SỐ LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA TRƯỞNG ẤP NHIỆM KỲ 2019-2024.**

- Số lượng Trưởng ấp: 5 (trong đó, nam: 5).
- + Dân tộc: Kinh (5/5)
- + Đảng viên: 5/5
- Chất lượng Trưởng ấp:
- + Trình độ văn hóa: 7/12 (01); 10/12 (2); 11/12 (01), 12/12 (01)
- + Trình độ lý luận chính trị: 01 trung cấp
- + Trình độ chuyên môn: Trung cấp (02); Cao đẳng (01)

## **III. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CỦA TRƯỞNG ẤP NHIỆM KỲ 2019-2024**

### **1. Công tác lãnh đạo, điều hành theo thẩm quyền**

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã những năm qua các ấp đã triển khai, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền bằng các chương trình, kế hoạch, việc làm cụ thể bám sát theo chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của ấp; tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch, chương trình đề ra. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với các ban, chi hội, tổ hội ở ấp và các ban, ngành, đoàn thể công chức xã trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Thường xuyên cập nhật thông tin, phối hợp với các ban, chi hội, tổ hội ấp kịp thời tuyên truyền rộng rãi đến Nhân dân các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tuyên truyền các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm, các sự kiện quan trọng của đất nước và của địa phương; thực hiện tốt công tác tuyên truyền đại hội đại biểu toàn quốc khóa XII, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026...

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, trong thời gian qua, các Trưởng ấp đã kịp thời phối hợp tuyên truyền về diễn biến phức tạp của

dịch bệnh Covid-19, cũng như áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Đồng thời chủ động phối hợp, thông báo cấp có thẩm quyền ứng phó với từng cấp độ, phù hợp với chỉ đạo điều hành của cấp có thẩm quyền và điều kiện thực tế của áp ở mỗi thời điểm nhất định.

Thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo công tác đối với Ủy ban nhân dân xã và các ban, ngành, đoàn thể có liên quan theo quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân xã.

## **2. Điều hành thực hiện các hoạt động kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh**

### **2.1. Về kinh tế**

Tình hình phát triển kinh tế của các ấp khá ổn định, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng theo hướng gia tăng các ngành thương mại, dịch vụ, xây dựng. Thương mại, dịch vụ phát triển mạnh với đa dạng các loại hình dịch vụ. Các cơ sở sản xuất kinh doanh, kinh tế hộ gia đình ngày càng phát triển và thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường.

Diện tích cây trồng hàng năm của các ấp luôn đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra số cây trồng năm sau cao hơn năm trước, các cây trồng chủ lực luôn đạt vượt về diện tích và sản lượng đề ra. Chăn nuôi phát triển theo hướng chăn nuôi trang trại, gia trại, giảm chăn nuôi hộ, công tác phòng, chống dịch được kiểm soát kịp thời nên đàn gia súc, gia cầm phát triển tốt.

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng được tiếp tục duy trì và có bước phát triển đa dạng như: cơ khí, mộc dân dụng, may mặc, vận tải, hiện trên địa bàn xã có 740 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể ( trong đó: ấp Thạnh Hiệp 231 cơ sở, Thạnh Hưng 120 cơ sở, Thạnh Quới 184 cơ sở, Thạnh Nghĩa 70 cơ sở, Thạnh Hòa 134 cơ sở) các cơ sở này hoạt động tích cực có hiệu quả, góp phần vào sự phát triển kinh tế chung của địa phương, ngoài ra còn có 1 công ty may mặc là Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài nhà nước GLORYDAYS FASHION COMPANY LIMITED nằm trên địa bàn ấp Thạnh Hòa thu hút hàng nghìn lao động trên địa bàn nâng cao thu nhập cho người dân.

Thị trường hàng hóa cơ bản ổn định, đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu dùng và sản xuất của nhân dân, các công ty, doanh nghiệp ngày càng hình thành và phát triển ở các ấp, hiện trên địa bàn xã có 16 công ty, doanh nghiệp chủ yếu tập trung tại ấp Thạnh Hiệp 8, còn lại ấp Thạnh Hòa 4, Thạnh Hưng 2, Thạnh Quới 2 thu hút hàng nghìn lao động giải quyết tốt việc làm và tăng thu nhập cho nhân dân.

Dịch vụ vận tải phát triển nhanh, đa dạng, cơ sở hạ tầng vận tải được đầu tư nâng cấp như: bến xe, bãi đậu xe, phương tiện vận tải, đáp ứng nhu cầu đi lại, lưu thông hàng hoá, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng địa phương; hiện trên địa bàn xã có 30 hộ kinh doanh nhỏ lẻ vận chuyển hàng hóa, hành khách nằm rải đều ở các ấp và 2 công ty doanh nghiệp vận tải lớn là Công ty TNHH MTV Thương mại vận tải Lê Khánh và Công ty TNHH MTV Thương

mai vận tải Huệ Nghĩa với 2 bến xe nằm trên địa bàn ấp Thạnh Hiệp đáp ứng nhu cầu đi lại qua các tỉnh của người dân.

Công tác thu các nguồn quỹ hàng năm của các ấp đều đạt và vượt kế hoạch theo chỉ tiêu được giao, năm sau cao hơn năm trước.

Về chung tay xây dựng nông thôn mới: Trong nhiệm kỳ qua các Trưởng ấp luôn tích cực bám sát dân, vừa tuyên truyền, vận động, vừa lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của nhân dân, giúp người dân thêm tin tưởng vào cấp ủy, chính quyền và chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng nông thôn mới. Từ cách làm ấy, đã khơi dậy được sức dân “chung tay” ủng hộ tiền, ngày công, hiến đất để xây dựng các công trình phúc lợi nông thôn góp phần đưa xã Thạnh Đông hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. Các ấp đã điều hành thực hiện tốt mô hình thấp sáng đường quê, trong nhiệm kỳ, ấp Thạnh Hiệp đã vận động nhân dân đóng góp lắp đặt mới 22 bóng đèn trên tuyến đường nông thôn ở ấp trị giá 16,4 triệu đồng, ấp Thạnh Hòa vận động lắp đặt mới 40 bóng đèn trị giá 25 triệu đồng, ấp Thạnh Hưng vận động lắp đặt mới 108 bóng đèn trị giá 72 triệu đồng, ấp Thạnh Nghĩa vận động lắp đặt, thay 120 bóng đèn trị giá 10,5 triệu đồng, ấp Thạnh Quới vận động lắp đặt mới 132 bóng đèn trị giá 75 triệu đồng.

Cơ sở hạ tầng trên địa bàn các ấp nói riêng và xã nói chung được đầu tư xây dựng đảm bảo đạt theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Năm 2021 xã đã vận động sơn sửa nhà văn hóa các ấp trị giá hơn 200 triệu đồng.

## **2.2. Về văn hóa – xã hội**

### **\* Hoạt động Văn hóa - Văn nghệ - TDTT**

Trong nhiệm kỳ, các ấp tổ chức tuyên truyền thường xuyên, kịp thời các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong các dịp lễ, tết; các phong trào, chương trình hành động của địa phương. Vận động nhân dân thực hiện tốt việc treo cờ Tổ quốc theo quy định. Thực hiện tốt chủ trương của Đảng ủy và Ủy ban nhân dân xã về vận động làm đường cờ Tổ quốc, tạo cho bộ mặt nông thôn ngày càng tươi đẹp, khởi sắc: Ấp Thạnh Quới đã vận động dựng mới 450 trụ và lá cờ trị giá 150 triệu, Thạnh Hưng 240 trụ và lá cờ trị giá 30 triệu, Thạnh Hòa 119 trụ và lá cờ trị giá 28 triệu, Thạnh Nghĩa 33 trụ và lá cờ trị giá 5,7 triệu, Thạnh Hiệp 8 trụ cờ trước Văn phòng ấp trị giá 2,7 triệu.

Công tác xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới có nhiều chuyển biến tích cực, trong nhiệm kỳ các ấp luôn giữ vững danh hiệu là ấp văn hoá liên tục nhiều năm liền. Phong trào xây dựng gia đình văn hoá, gương ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền được trú trọng thường xuyên, qua bình xét hàng năm tỷ lệ gia đình văn hoá luôn đạt trên 85% và vượt so với chỉ tiêu kế hoạch, Nghị quyết xã đề ra.

Hoạt động văn hóa - thông tin, thể dục thể thao được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo duy trì tốt gắn với hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và đạt

được nhiều kết quả đáng ghi nhận; xã có 1 Trung tâm văn hóa thể thao - học tập cộng đồng và 4 nhà văn hóa ấp, có 2 đội văn nghệ, thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ, các hoạt động TDTT- bóng đá, bóng chuyền, cờ tướng... vào các dịp lễ, tết cổ truyền của dân tộc luôn thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân đến xem và tham gia phong trào Các hoạt động thể dục thể thao được quan tâm, tham gia đầy đủ các hội thi, hội diễn văn nghệ, các giải thể thao do xã phát động; khuyến khích, vận động người dân tập luyện thể dục thể thao nhằm nâng cao sức khỏe.

**\* Công tác giáo dục:**

Hàng năm, các ấp phối hợp với các trường học trên địa bàn vận động trẻ 5 tuổi ra lớp mẫu giáo đều đạt trên 99% và trẻ 6 tuổi ra lớp 1 đạt 100%; thường xuyên quan tâm, hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được cấp sách đến trường, giảm tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng. Phối hợp thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục. Công tác khuyến học được quan tâm, Chi hội khuyến học hoạt động có hiệu quả đã tuyên truyền vận động đóng góp quỹ và trao tặng nhiều phần quà cho học sinh nghèo hiếu học.

**\* Công tác y tế:**

Các Trưởng ấp đã thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19. Phối hợp Trạm y tế xã thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân; tổ chức tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh; trẻ em và phụ nữ mang thai được tiêm chủng đạt chỉ tiêu kế hoạch được giao; truyền thông chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình. Thường xuyên tuyên truyền, thực hành dinh dưỡng, nâng cao kiến thức nuôi con cho các bà mẹ, kéo giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi.

**\* Chính sách an sinh xã hội:**

Hàng năm các ấp thực hiện tốt phong trào vận động Quỹ “Vì người nghèo” đạt chỉ tiêu trên giao; thực hiện tốt công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn ấp. Hiện nay, trên địa bàn xã không còn hộ nghèo; hộ cận nghèo còn 13 hộ/35 nhân khẩu, tỷ lệ 0,46%.

Các Ấp quan tâm và thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa “Uống nước nhớ nguồn”, phối hợp với UBND và các ban, ngành đoàn thể xã thường xuyên tổ chức vận động quà, kinh phí chăm lo đời sống, thăm hỏi tặng quà gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn khi ốm đau và đặc biệt vào các dịp lễ, Tết hàng năm. Công tác an sinh xã hội tại các ấp được đảm bảo, chăm lo cho nhân dân nghèo, gia đình chính sách khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội, được triển khai thực hiện có hiệu quả.

**2.3. Công tác quốc phòng – an ninh:**

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm các ấp đều đạt chỉ tiêu trên giao; không có trường hợp thanh niên trong độ tuổi trên địa bàn ấp không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ. Trong nhiệm kỳ 2019-2024, xã đã hoàn

thành chỉ tiêu giao quân 82/82 đạt 100% chỉ tiêu giao, trong đó: ấp Thạnh Hưng 16, Thạnh Quới: 35, Thạnh Nghĩa 13, Thạnh Hiệp: 8, Thạnh Hòa: 10.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định và được giữ vững; công tác phối kết hợp giữa Công an phụ trách ấp, đội tuần tra nhân dân và lực lượng dân quân luôn được duy trì và thực hiện có hiệu quả; thường xuyên củng cố, nâng cao hoạt động tổ tự quản; tích cực phát huy nhiều mô hình “toàn dân tham gia tổ giác tội phạm”. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển mạnh, nhiều mô hình hoạt động hiệu quả. Các loại tội phạm được kéo giảm.

### **3. Đánh giá việc thực hiện trách nhiệm, cách thức giải quyết công việc**

Trưởng ấp nhiệm kỳ 2019-2024 trên địa bàn xã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều 10, Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của tổ thôn, tổ dân phố; Và Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Trong nhiệm kỳ, Trưởng ấp trên địa bàn xã đã phát huy vai trò, trách nhiệm, xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng nông thôn mới và phòng, chống dịch Covid-19. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của xã; đồng thời tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền, nâng cao chất lượng công tác xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Nhiệm kỳ qua các Trưởng ấp đều có trách nhiệm tham gia giải quyết các công việc chung của tập thể Ủy ban nhân dân xã; cùng tập thể Ủy ban nhân dân xã thực hiện nhiệm vụ liên đới về các nội dung và tiến độ các dự án, đề án do xã chủ trì. Các Trưởng ấp tham dự đầy đủ các cuộc họp Ủy ban nhân dân xã và cho ý kiến các vấn đề thuộc nhiệm vụ của mình quản lý. Chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, công chức chuyên môn xã và các ban, đoàn thể ấp thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo quy chế và quy định có liên quan; nghiên cứu, giải quyết và chủ động báo cáo, trả lời các kiến nghị của cử tri về vấn đề thuộc phạm vi của mình phụ trách. Chịu trách nhiệm cá nhân trước Ủy ban nhân dân xã, Chủ tịch, các Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ, cách thức giải quyết công việc mình phụ trách.

### **4. Về công tác phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, công chức xã**

Làm tốt phối hợp, giữ mối liên hệ chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể, công chức xã trong công tác thực hiện các nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân xã giao.

Phối hợp chặt chẽ với các thành viên trong các Ban chỉ đạo, các Hội đồng để triển khai các hoạt động, phong trào tại địa phương ấp do mình quản lý.

## **IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM**

### **1. Đánh giá chung**

#### **a. Mặt được**

Kể từ năm 2019 đến nay các ấp cùng với xã tập trung dồn sức cho công tác chỉ đạo phòng, chống dịch COVID- 19 vừa chăm lo phát triển kinh tế; tập trung vận động người dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất để tăng năng suất, chất lượng nông sản, giảm chi phí đầu vào và tăng lợi nhuận; mặc dù bị ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh nhưng các hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn được duy trì góp phần giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người lao động; về cơ sở hạ tầng nhiệm kỳ qua cũng có nhiều tiến bộ, giao thông, thủy lợi, nước sạch, trường học, trạm y tế được đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội và đời sống dân sinh ở nông thôn; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa ở nông thôn; an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được kéo giảm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; về tổ chức bộ máy, ấp không phải là một cấp hành chính trong bộ máy Nhà nước nhưng nhiệm kỳ qua Trưởng ấp thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã trong quản lý và điều hành các mặt đời sống xã hội góp phần xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Đạt được kết quả trên là do sự nỗ lực phấn đấu nhiệt tình, đầy trách nhiệm của Trưởng ấp trong chỉ đạo điều hành luôn sâu sát với nhân dân, lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân để phản ánh cho Ủy ban nhân dân xã và các ngành chức năng giải quyết kịp thời về quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, đồng thời các ấp biết phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt phương châm “ Dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát và dân kiểm tra”.

Những kết quả đạt được nhiệm kỳ 2019-2024 đáng được biểu dương khích lệ tinh thần trách nhiệm của cán bộ ở ấp, đặc biệt là vai trò của Trưởng ấp trong chỉ đạo luôn bám sát chương trình, kế hoạch của UBND xã, phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan để thực hiện chức trách nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

#### **b. Hạn chế**

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ qua cũng còn một số hạn chế như: kinh tế có phát triển nhưng không đồng đều và thiếu bền vững, khu vui chơi giải trí, luyện tập thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ còn thiếu thốn; tệ nạn xã hội: trộm cắp, cờ bạc, gây rối trật tự công cộng,...còn xảy ra; chất lượng hoạt động của Trưởng ấp chưa đều, một ít Trưởng ấp hoạt động còn trông chờ cấp trên; trong thực hiện nhiệm vụ phần lớn dựa vào kinh nghiệm, chưa có kế hoạch, định hướng lâu dài; nội bộ ban ngành ấp được bố trí đủ nhưng thực tế hoạt động chỉ có một vài người, một người kiêm nhiều ngành ở ấp.

#### **c. Nguyên nhân hạn chế**

Những hạn chế trên có nhiều nguyên nhân, nhưng có thể rút kết lại là do trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ ấp còn hạn chế; công tác quy hoạch cán bộ cho ấp gặp khó khăn do không có nguồn cán bộ kế thừa; việc tập hợp, huy tụ sức mạnh đoàn kết nội bộ ở một ít ấp chưa tốt; chế độ chính sách đối với cán bộ ấp còn thấp, kinh phí hoạt động còn hạn chế, thiếu trang thiết bị phục vụ công tác; thực hiện chế độ báo cáo và công tác phối hợp với các ngành xã đôi lúc chưa tốt.

## **2. Bài học kinh nghiệm**

Từ những kết quả đạt được và hạn chế tồn tại trong nhiệm kỳ 2019-2024 có thể rút ra những kinh nghiệm sau đây:

*Một là*, bố trí cán bộ chủ chốt ở ấp phải ổn định và phải là người có uy tín; trách nhiệm, có năng lực tập hợp, quy tụ đoàn kết nội bộ và nhân dân;

*Hai là*, cán bộ ấp, đặc biệt là Trưởng ấp phải có trình độ chuyên môn nhất định, am hiểu pháp luật để cụ thể hóa quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước thành kế hoạch thực hiện đảm bảo đi vào đời sống nhân dân;

*Ba là*, cần có sự hỗ trợ giúp đỡ nhiệt tình và kịp thời của các ngành xã về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ ở ấp.

*Bốn là*, cần phải tập trung củng cố và xây dựng ấp phát triển vững mạnh, toàn diện; về kinh tế phát huy tiềm năng, lợi thế, đa dạng hóa các hình thức sản xuất, sản xuất phải gắn với thị trường, chuyển đổi sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất hàng hóa có sự liên kết, hợp tác để tiêu thụ sản phẩm; quan tâm phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ,...để giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho lao động ở nông thôn;

*Năm là*, cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng làm cho mỗi cán bộ ở ấp thấy được vai trò trách nhiệm của mình khi tham gia công tác ở ấp, tập trung củng cố kiện toàn nội bộ ban ngành ấp theo hướng chất lượng và hiệu quả, chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ ấp, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động ở ấp.

*Trên đây là báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Thạnh Đông về đánh giá việc thực hiện Tổng kết nhiệm kỳ của các Trưởng ấp trên địa bàn xã Thạnh Đông./.*

### **Nơi nhận:**

- UBND huyện;
- Phòng Nội vụ huyện;
- Đảng ủy – HĐND – UBNDTTQVN xã;
- CT, các PCT. UBND xã;
- Các ban, ngành, đoàn thể xã
- Các ấp;
- Lưu VT, VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



